
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

สภามหาวิทยาลัยรบัรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว 
ในการประชุม ครั้งท่ี   ๔/๒๕๕๑  วันท่ื  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ 
วันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ผูมาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคณุ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔.   ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                                                                                  กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยตําแหนง 
๕. ผศ.วาที่ ร.ต.สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖. ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ดร.ทองใบ                      ทองเปาด ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. นายทินกร                         นําบุญจิตต             ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. นายธวัชวงศ                      ณ เชียงใหม           ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู                        ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๑. นางเพ็ญพรรณ วังววิัฒน                 ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๐.    นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร          ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๑.    นางอรวรรณ ชยางกูร                   ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๒.  ผศ.จรินทร   ชาติพันธ                 รองอธิการบดี   
                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบรหิาร              
๑๓.  ผศ.น.สพ.ศุภชัย   ศรีธิวงศ                   คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบรหิาร 
๑๔.  อาจารยวนิัย ไชยวงคญาติ           คณบดีวทิยาลัยแมฮองสอน 
                                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบรหิาร          
๑๕.  อาจารยพวงทอง พรอมไท                ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
                                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบรหิาร 
๑๖.  อาจารย ดร.สุธีร นนทภา                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
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๑๗.  รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.   ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.  อาจารยศักราช ฟาขาว                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐.  อาจารยถนัด  บุญชัย                      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูไมมาประชมุ 
๑. นายจุมพล ชุติมา                      ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ       
๒. ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ            นวรัตน                   ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางกนกวรรณ พวงลังกา                ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางณัฐนันท เที่ยงตรง                 ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
 
วาระท่ี ๑  เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชมุทราบ 
 
 ๑.๑   โครงการความรวมมือทางวิชาการพัฒนากําลังพลสังกดักระทรวงกลาโหม 
                          ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกระทรวงกลาโหม 
                            มหาวิทยาลัยไดลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการกับ
กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เพื่อดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
กําลังพลในสังกัดของกระทรวงกลาโหมและครอบครัว (หมายรวมเฉพาะคูสมรสและบุตร)  โดยมี
ระยะเวลาการดํ า เนินงานตามบันทึกขอตกลงเปน เวลา  ๕  ป   ซ่ึ งโครงการนี้มีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั่วประเทศเกือบทุกแหง เขารวมโครงการ  สรุปสาระสําคัญ คือ 
 ๑. มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา  ในระดับปริญญาตรีและสูงกวา ใหแกกําลังพลของ
กระทรวงกลาโหม  โดยใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีการใชทรัพยากรรวมกันในการจัดการศึกษา ทั้งดานบุคลากร อาคารสถานที่ และ
ส่ือตาง ๆ 
 ๓. ระยะเวลาในการจัดการศึกษาและการชําระคาใชจายในการจัดการศึกษาเปนไปตามที่
กําหนดในบันทึกขอตกลง 
 ๔. สถานที่เรียน อาจจัดภายในมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ของกระทรวงกลาโหมก็ได 
                       ๕. สาขาและระดับที่เปดสอนใหเปนไปตามความตองการของตนสังกัดและความพรอม
ของแตละมหาวิทยาลัย 
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 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๑   
 

 มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑  วนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑  วันที่ 
๑๕ มกราคม   ๒๕๕๑  นําเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจัดสงแบบตอบรับเพื่อรับรองรายงานการประชุมมายังสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบรับกลับมาจํานวน 
๓  คน ใหแกไขรายงานการประชุม จํานวน  ๑  คน  ซ่ึงสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไข
เรียบรอยแลวรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม   
 

มติสภามหาวทิยาลัย    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ 
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ 

 

อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ขอหารือที่ประชุมวาเนื่องจากการประชุม
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมจํานวนมาก   และมีระเบียบวาระที่ เปนเรื่องเรงดวนซึ่งนายก 
สภามหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมไวดวยแลว หากดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมนี้คาดวาจะพิจารณาไมทัน  ดังนั้น จึงขออนุญาตที่ประชุมเพื่อปรับระเบียบ
วาระการประชุมดวยการยกระเบียบวาระที่เปนเรื่องเรงดวนมาพิจารณากอน โดยขออนุญาตใหเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยนําเสนอระเบียบวาระที่จะดําเนินการประชุมครั้งนี้ใหเหมาะสมกับเวลา 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระ  ๓.๓   และ  ๔ .๑    
ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป  และเสนอใหจัดลําดับระเบียบวาระการประชุม
ใหมดังนี้ 

๑. วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  จํานวน  ๔ เร่ือง 
๒. วาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  จํานวน ๓ เร่ือง 
๓. วาระที่ ๖ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  จัดลําดับตามความเรงดวน ดังนี้ 
                     ๖.๑ อนุมัติการใหปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                               ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๐ 
             ๖.๒ การปรับปรุงกําหนดตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือน 
                               ในสถาบันอุดมศึกษาเพือ่เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
                                ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
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             ๖.๓  อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 
                       ๖.๗ (ราง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ 
                                เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 
                                ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                       ๖.๑๑- ๑  ขอรองเรียนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
             ๖.๑๑-๒  การรองทุกขและอุทธรณผลการดําเนินการของคณะกรรมการ 
                                       สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
             ๖.๑๒  การรองทุกขและอุทธรณผลการดําเนินการของคณะกรรมการ 
                                   สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
                       ๖.๖  ดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 และหากมีเวลาเพียงพออาจจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่เหลือตอไป 
 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอดังนี้ 
๑.  นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ในฐานะประธาน-

กรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอขอใหเล่ือนระเบียบวาระ  ๖.๖  การ
ดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณากอนระเบียบวาระอื่น  เนื่องจาก
มีความจําเปนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในชวงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. 

๒. อาจารยศักราช  ฟาขาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  เสนอขอ
เล่ือนระเบียบวาระเร่ืองที่เกี่ยวของกับการสรรหากรรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และนายก 
สภามหาวิทยาลัยมาพิจารณากอนเปนลําดับแรก  เนื่องจากเรื่องดังกลาวอาจใชเวลามากเพราะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับแสดงความคิดเห็น 

 

มติสภามหาวิทยาลัย      
 เห็นชอบใหนําระเบียบวาระ ๖.๑๑-๑   ๖.๑๑-๒  ๖.๑๒ และ ๖.๖  ซ่ึงเปนเรื่อง
เรงดวนยกมาพิจารณากอนตามลําดับ โดยระเบียบวาระ ๖.๑๑-๑ และ ๖.๑๑-๒ ใหพิจารณาไปพรอมกัน 
 

๖.๑๑-๑   ขอรองเรียนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๖.๑๑-๒  การรองทุกขและอุทธรณผลการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอรองเรียนของ  
รศ.ประสิทธิ์  กิจจนศิริ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  ซ่ึงทําหนังสือเสนอตอ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
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วาการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสอดคลองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือไม 
 และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากรณี รศ.ประสิทธิ์ 
กิจจนศิริ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง รองศาสตราจารย ระดับ ๙ และ อ.ดร.สุธีร  
นนทภา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย ระดับ ๗  ซ่ึงทั้ง ๒ คน เปนกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  ทําหนังสือเสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อรองทุกขและอุทธรณผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงประธานกรรมการคืออธิการบดีได
ดําเนินการไปนั้นวาชอบดวยกฎหมายหรือไม  ซ่ึงเปนเหตุทําใหผูรองทุกขมีความทุกขใจและคับของใจ
มาก  จึงขอรองทุกขตามความในมาตรา  ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 ซ่ึงทั้ง ๒ เ ร่ืองนี้ เปนกรณีเรงดวนนายกสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑ 
 

 อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ในฐานะประธานกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ไดช้ีแจงในเรื่องนี้วาคณะกรรมการสรรหา
จะดําเนินการวิธีใดก็ไดเพื่อใหไดบุคคลจํานวน ๒๒ ช่ือ  เพื่อนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเลือกใหเหลือ 
๑๑ ช่ือ แทนตําแหนงที่วาง  ซ่ึงกระบวนการดําเนินการไดจัดทําประกาศและเผยแพรใหบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อเขามา ในการนี้ไดมีผูเสนอรายชื่อบุคคลเขามาจํานวน ๖๙ คน  และคณะกรรมการ
สรรหาไดดําเนินการไปตามประกาศทุกขั้นตอน    
 โดยมีประเด็นในการที่จะไดมาซึ่ง ๒๒ ช่ือ  จะไดมาอยางไร  ไดมาจากกรรมการแตละ
คนเสนอคนละ ๑๑ ช่ือ  หรือ ไมเกิน ๑๑  ช่ือ  หรือเสนอ ๒๒ ช่ือ หรือไมเกิน ๒๒ ช่ือ  ตามจํานวนที่
จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยจํานวน ๒๒ ช่ือ  กรรมการไดมีการอภิปรายซึ่งจะมีทั้งขอดีและขอเสีย  
แตไมมีกรณีไหนที่ถูกหรือผิด  เนื่องจากขอบังคับและประกาศไมไดระบุไววาคณะกรรมการชุดนี้จะตอง
เลือกคนละกี่รายชื่อ  แนวปฏบิัติที่ผานมากม็ีความหลากหลาย  แลวแตสถานการณ  แลวแตความคดิเห็น  
ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจึงมีความเหน็วาเมื่อมีการตกลงไมได  จึงขอใชมติเสียงสวนใหญ   
ซ่ึงเสียงสวนใหญใหนําเสนอคนละไมเกนิ ๒๒ ช่ือ   และมีกรรมการบางทานที่ไมเหน็ดวยและคิดวาไม
เหมาะสม   ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยวาการดําเนนิการของคณะกรรมการสรรหานั้น
มีสวนถูกหรือผิดอยางไรที่ลงมติใหเสนอคนละไมเกิน ๒๒ ช่ือแทนการเสนอคนละ ๑๑ ช่ือ 
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 รศ .ประสิทธิ์    กิจจนศิ ริ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ า 
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอเท็จจริงวา ธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องนี้เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗  ไดมี
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิโดยใชขอบังคับฉบับเดียวกับที่ใชในป พ.ศ. ๒๕๕๑  
คือ ผูมีสิทธิเสนอชื่อได ๑๑ ช่ือ  กรรมการสรรหาเสนอชื่อได ๑๑ ช่ือ และสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกใน
ขั้นตอนสุดทายก็เสนอชื่อได  ๑๑ ช่ือ โดยข้ันตอนไดระบุไววาใหคณะกรรมการดําเนินการใหไดมาซึ่ง
รายช่ือเปน ๒ เทา  ไมไดกําหนดวากรรมการสรรหาคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อได ๒๒ ช่ือ จึงถือวาการ
ดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาถูกตองมาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๗  แตวาปนี้ไดเปลี่ยนจากการเสนอชื่อ 
๑๑ เปน ๒๒ ช่ือ แคชวงขั้นตอนเดียว ดังนั้น จึงมีขอสงสัยวาจะถูกตองหรือไม  หากครั้งที่แลวถูกตองแลว
คร้ังนี้จะถูกตองตามไปดวยหรือไม  โดยปกติแลวในการดําเนินการตาง ๆ จะใชธรรมเนียมปฏิบัติ  
เพราะฉะนั้นบางเรื่องไมสามารถตัดสินไดดวยคณะกรรมการสรรหา  
 ขอสังเกตเมื่อไดดําเนินการใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อ ๒๒ ช่ือที่คาดไวก็เปนไป
ตามนั้นจริง  ดังนั้นจึงไดประทวงโดยการเดินออกจากหองประชุม จํานวน ๒ คน  ถาไมเลือกวิธีนี้ก็จะไม
มีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  หากยังอยูในที่ประชุมก็จะทําใหเปนการ
ยอมรับโดยอัตโนมัติ  และไดมีการเสนอขอใหคณะกรรมการสรรหายุติการดําเนินการไวและรอให 
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยกอนแตคณะกรรมการสรรหาไมยอมและขอใชเสียงขางมากในการตัดสิน 
 ดังนั้น จึงเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒ เร่ือง 
คือ เรื่องที่ ๑  ขอพิจารณาวินิจฉัยกอนเลือก  เรื่องที่ ๒ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาดําเนินการไป
แลวจึงจําเปนที่ขอรองทุกขและอุทธรณผลการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา  โดยหวังวาเรื่องจะยตุิ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของใหความเห็นเพิ่มเติม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 ๑. ผศ.จรินทร  ชาติพันธ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
ใหความเห็นวาทุกคนมีสิทธิในการเสนอชื่อ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามขอบังคับ และกรรมการสรรหาก็ถือวาเปนผูทรงคุณวุฒิ  และ
บังเอิญมีความคิดที่แตกตางกันซึ่งเปนสังคมประชาธิปไตยตองแตกตางกัน  โดยความแตกตางตองเคารพ
ในความแตกตาง และเคารพในสิทธิสวนบุคคล  ดังนั้น ควรใหสิทธิตามขอบังคับฯ ขอ ๗  ซ่ึงวิธีการ
อาจจะมี ๑๐ วิธีการก็ได  หากวามีความคิดที่แตกตางกันแลวมีความเหมือนกันมากประธานที่ประชุมอาจ
สรุปได  หากสรุปไมไดความแตกตางตองมีจุดสรุปคือการลงมติที่ประชุม  ดังนั้นกรรมการสรรหาที่ถือวา
เปนผูทรงคุณวุฒิตองเปนคนที่มีวุฒิภาวะและมีศักยภาพในตัวเองพอสมควร   
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 ดังน ั้น เมื่อกรรมการสรรหาพิจารณาจากรายชื่อ ๖๙ คน และชอบมากกวา ๒๒ คน 
หรือนอยกวา ๒๒ คน  กรรมการสามารถเลือกไดเพื่อใหไดผูทรงคุณวุฒิที่จะมาชวยพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพราะถึงแมกําหนดไว ๒๒ คน อาจเลือก ๕ คนก็ได ๙ คนก็ได แตสิทธิของกรรมการสรรหาก็ควรมี ๒๒ 
คน สุดทายก็เหลือ ๑๑ คนเขามาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิโดยการเลือกของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตอไป ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาจะมีรายช่ือจํานวน ๒๒ คนพรอมประวัติใหพิจารณา 
 ๒. ผศ.ดร.อรพินทร  ศิริบุญมา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ใหความเห็นซึ่งเปนขอเท็จจริงที่ไดรวมประชุมคณะกรรมการสรรหาดวย ดังนี้ 
  -  การที่ รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ  และ อ.ดร.สุธีร  นนทภา  ประทวงโดยการเดิน
ออกจากที่ประชุมรูสึกไมสบายใจ ซ่ึงทั้งสองทานเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารยประจํา
เชนเดียวกัน 
  -  ไดพยายามเสนอประธานกรรมการสรรหาวาควรให เปนไปตามที่ 
รศ.ประสิทธิ์  กิจจนศิริ  เสนอไว คือ เสนอเร่ืองใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยเสียกอน เพราะหาก
ดําเนินการไปกอนและหาขอสรุปไมไดและขัดแยงกันอยูในเรื่องของจํานวนในการเลือก  ถาดาํเนนิการไป
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแลวผลวินิจฉัยออกมาไมเหมือนกับที่ดําเนินการอยูก็จะทําใหตองไปเริ่มตน
ใหม   
  -  ไดพยายามเสนอที่ประชุมแลววาไมอยากแบงกรรมการสรรหาเปน ๒ ฝาย 
และขอใหกรรมการสรรหาทุกคนลดทิฐิโดยถอยคนละหนึ่งกาว  จะทําใหขอสรุปที่ดีกวานี้ บังเอิญไมมี 
ฝายไหนยอมกัน   
  -  คณะกรรมการสรรหาถาไมนับประธานกรรมการ ฝายผูบริหารจะมี ๖ คน  
และฝายผูแทนคณาจารยจะมี จํานวน ๔ คน  คน  ผลการลงมติของคณะกรรมการสรรหาในครั้งนั้นพบวา 
ผูบริหาร ๖ คนรวมกับผูแทนคณาจารย ๑ คน ตัวเลขที่ออกมาบล็อกกันไวในกลุมเดียวกันหมด  ดังนั้น 
การเลือก  ๒๒  คน  ทําใหในสวนของผูแทนคณาจารยที่ จะนํา เสนอบุคคลที่จะเปนกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถูกบล็อกตั้งแตเร่ิมตน ทําใหเหมือนกับผูแทนคณาจารยไมไดทําหนาที่เลย  
หากเปดโอกาสใหมีการเสนอชื่อคนละ ๑๑ ช่ือ คงจะมีความหลากหลายโดยสวนหนึ่งมาจากฝายบริหาร
อีกสวนหนึ่งมาจากการนําเสนอของฝายผูแทนอาจารยนาจะทําใหเหมาะสมมากกวา   
 ๓ .  อาจารยศักราช   ฟาขาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ใหความเห็นซึ่งเปนขอเท็จจริงที่ไดรวมประชุมคณะกรรมการสรรหาดวย ดังนี้ 
  -  คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามขั้นตอนของขอบังคับฯ ขอ ๕   และ 
มีการประชุมเพื่อจัดทําประกาศรวมกันเพื่อเปนไปตามขอบังคับฯ ขอ ๖  ผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงอาจารยทั้งมหาวิทยาลัยไดเสนอชื่อมาจํานวน ๖๙ คน  กรรมการสรรหา
ไดมีการสรรหาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.  เปนไปตามขอบังคับฯ ขอ ๗ โดย
ใหมีการสรรหาใหไดมาจํานวน ๒ เทาของผูทรงคุณวุฒิที่วาง ก็คือ ๒๒ คน เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย    
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ในการนี้มีกรรมการสรรหามีความเห็นที่แตกตางคือ  แนวทางหนึ่งใหเลือก ๑๑ คน  อีกแนวทางหนึ่ง 
ใหเลือก ๒๒ คน  ดวยเหตุผลที่วาทั้ง ๒ แนวทางไมมีขอบังคับที่กําหนดวากรรมการแตละคนเลือกได ๑๑ 
คนหรือ ๒๒ คน เพราะฉะนั้นเมื่อความคิดเห็นแตกตางกัน  ประธานกรรมการสรรหาเห็นวาความเห็น 
ไมตรงกันจึงใหมีการพักการประชุม และเมื่อกลับเขามาประชุมอีกครั้งจึงลงมติเพื่อใหเปนไปตาม
ขอบังคับฯ ขอ ๗ สุดทายกอนมีการลงมติ มีกรรมการ ๒ ทานประทวงโดยการเดินออกจากหองประชุม   
  -  ผลคะแนนออกมาก็เปนไปตามที่ ผศ.ดร.อรพินทร  ศิริบุญมา  แจงที่ประชมุไว  
ซ่ึงผลออกมาในลักษณะนี้เปนไปตามขอบังคับของการสรรหาในมหาวิทยาลัย  มีทั้งระบบการสรรหาโดย
วิธีเลือกและสมัครเพื่อเลือกตั้ง  ซ่ึงเห็นวาเปนเรื่องปกติที่จะมีการหาคะแนนเสียง เชน การลงสมัครผูแทน
อาจารยก็ตองหาคะแนนเสียง  ซ่ึงวิธีการสรรหาในครั้งนี้ก็คือการหาคะแนนเสียง  เปนการหาวิธีการให
ไดมาซึ่งคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติภายใน ๖๙ คน  หากมีเลือกตั้งแบบนี้จะตองมีพรรคและมีพวก  จะตองมี
การลงมติเมื่อกรรมการสรรหามีความเห็นไมตรงกันจึงใชวิธีการลงคะแนนเพราะตกลงกันไมได  ซ่ึงถือวา
เปนเรื่องปกติ สวนคะแนนที่ออกมา ๒๒ เสียงนั้น  ตองไปโทษขอบังคับ หากโทษคณะกรรมการสรรหา
ถือวาเปนการลดความนาเชื่อถือกัน  ตราบใดที่ขอบังคับไมไดกําหนดไวและเปดชองใหคณะกรรมการ
สรรหาจํานวน ๒ เทา   จึงมีความเห็นวาการดําเนินการในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ที่ผานมาเปน
ความชอบดวยขอกฎหมายที่กําหนดไวแลว สวนคณะกรรมการสรรหา ป ๒๕๔๗  เลือกมา ๑๑ คน  ก็ถือ
วาเปนเรื่องของคณะกรรมการสรรหาป ๒๕๔๗  ไมเกี่ยวของกัน  เพราะฉะนั้นการแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ป 
๒๕๕๑ ไมเกี่ยวกับป ๒๕๔๗  เปนเรื่องของปนี้ที่ตกลงกันในคณะกรรมการสรรหา และดําเนินการชอบ
ดวยขอบังคับและกฎหมายแลว  สวนการวินิจฉัยที่จะเกิดขึ้นเปนเรื่องของขอมูลและขอเท็จจริงที่จะแจงให 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สวนการวินิจฉัยสภามหาวิทยาลัยคงตองยึดตามขอบังคับหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
 ๔. อาจารย ดร.สุธีร   นนทภา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ใหความเห็นซึ่งเปนขอเท็จจริงที่ไดรวมประชุมคณะกรรมการสรรหาดวย ดังนี้ 
  -  เปนคนหนึ่งที่มีความคับของใจในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และไมไดคิดวาเปนเรื่องของการหาคะแนนเสียง  ไมไดทําเพื่อตัวเอง  แตพยายามที่จะเลือก
และสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ดีที่สุดมาเปนกรรมการ  และเลือกกรรมการที่มี
ประสบการณและหลากหลายดานมาชวยกันผลักดันและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายที่ตองการ 
  -  เนื่องจากมีประสบการณในสรรหาผูทรงคุณวุฒิมากอน ดังนั้นที่จะบอกวาตาง
กรรมตางวาระแลวไมควรนํามาอางอิงยอมไมได เนื่องจากอยูภายใตขอบังคับฯ ฉบับเดียวกัน   คนไทยทั้ง
ชาติไดยึดถือประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ แมแตบางประเทศไมมีขอบังคับก็ใชธรรมเนียมปฏิบัติตอกันมา  
ดังนั้น หากคิดไมซับซอนในขอบังคับฯ ระบุใหอาจารยแตละคนเสนอชื่อผูที่เหมาะสมเขามา  ๑๑ ช่ือ   
เมื่อมาถึงกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาก็ควรจะมีสิทธิเทาเทียมกับอาจารย คือควรเลือกได ๑๑ รายช่ือ 
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  -   ถากรรมการสรรหาแตละคนเสนอชื่อคนละ ๑๑ ช่ืออยางอิสระ ถือวาเปน
ประชาธิปไตยอยางแทจริงที่มีจุดยืนของตัวเอง  บนพื้นฐานความรูและสติปญญาของตนเอง  เมื่อนับ
คะแนนเสียงแลวก็มาเรียงลําดับคะแนนไว ๒๒ รายช่ือ  เราก็จะไดวาที่ผูทรงคุณวุฒิที่หลากหลายและ
กระจาย  มองวานาจะเปนการยุติธรรมและเปนรูปธรรมที่เขาใจไดงายและเหมาะสม ดังนั้น เมื่อไมได
เปนไปตามนั้นจึงไมเห็นดวยในวิธีการที่จะเลือกมา ๒๒ ช่ือ 
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอคิดเห็นวาในมหาวิทยาลัยใชกระบวนการประชาธิปไตย
ไดยาก เพราะวาสวนมากจะใชรากฐานวิชาการเปนหลัก อยางไรก็ตามเปนกระบวนการทางดานกฎหมาย  
และยกตัวอยางกรณีการใชประชาธิปไตยของประเทศสวิสเซอรแลนดจะใหความสําคัญกับเสียงขางนอย
ดวย คือใหความสําคัญเสียงขางมากและเสียงขางนอยเทากัน   ดวยเหตุนี้ในการปฏิบัติหนาที่นายก- 
สภามหาวิทยาลัยที่ผานมาจึงไมคอยใชวิธีลงมติ แตจะใชวิธีเสียงขางมากโดยบอกวาสรุปอยางนี้ใชได
หรือไม   
 และสําหรับในเรื่องนี้เมื่อมีการเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จึงถือเปนหนาที่ของ 
สภามหาวิทยาลัยที่จะใหคําวินิจฉัยวาจะรับผลการดําเนินการสรรหานี้หรือไมรับดวยเหตุผลอะไร   ถารับ
ก็ดําเนินการตอไปแตถาไมรับก็ตองพิจารณาวาจะทําอยางไรตอไป   
 นายกสภามหาวิทยาลัยขอความเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมไดเปน
กรรมการสรรหากอน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๑.   รศ .ดร.อานนท    เที่ยงตรง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นในฐานะที่เปนคณะกรรมการยกรางขอบังคับฯ ดังนี้ 
  -  การดําเนินการในเรื่องนี้ไมควรเปนเรื่องที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพราะการ
บริหารมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอบังคับฯ ที่ใชบังคับเปนกฎเกณฑ 
  -  การดําเนินการที่สําคัญ คือ คณะกรรมการสรรหาตองดําเนินการตามมาตรา 
๑๖ (๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถาไมไดทําตามถือวาไมครบขั้นตอน 
  -  การดําเนินการสรรหาตองเปนไปตามขอบังคับฯ ขอ ๔ ซ่ึงในขอ ๔ ระบุไววา
ผูที่จะเปนผูทรงคุณวุฒิไดตองมีคุณสมบัติในมาตรา ๑๖(๕) มี ๑๐ สาขา บวกอีก ๑  โดยแบงออกเปน ๒ 
กลุม  กลุม ๑ คือ เขตพื้นที่เชียงใหมและแมฮองสอน  กลุม ๒ คือนอกเขตพื้นที่ เพราะจําเปนตองกําหนด
ตรงนี้ไมใชใชวิธีลงมติแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยมาใหเลือก 
  -  องคประกอบของคณะกรรมการสรรหานั้น สวนมากจะเปนผูบริหาร มีผูแทน
อาจารย ๔ คน จากทั้งหมด ๑๒ คน โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการไมไดเปนกรรมการ  
เพราะฉะนั้นถาใชการลงมติ  จําเปนตองกําหนดองคประกอบคณะกรรมการสรรหาไปอีกแบบหนึ่ง  
เจตนารมณที่ใหมีรองอธิการบดี  คณบดี และผูอํานวยการ  เพื่อตองการใหมีสวนรวม  และมีผูแทน
อาจารยในฐานะที่มาแตกตางกันจะไดมีสวนรวม    
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  -  สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาวินิจฉัยใน ๒ ประเด็น คือ ใหเสนอ ๑๑ ช่ือ หรือ 
๒๒ ช่ือ แตสภามหาวิทยาลัยคงไมสามารถตัดสินใจได  จึงควรวินิจฉัยใหยอนกลับไปอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสรรหา 
  -  ในขอบังคับฯ บัญญัติคําที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ไว ๓ คํา คือ ขอ ๖ ใชคําวา 
“เสนอชื่อ”  ไมเกินตําแหนงที่วางก็คือ ๑๑   ขอ ๗ ใชคําวา “สรรหา”  เจตนารมณคําวาสรรหาไมควร
บล็อกกลุมเหมือนที่ทํา ซ่ึงการสรรหาจะไดรายชื่อมาไดอยางไรตองตกลงกันกอน ประธานอาจจะเรียง
รายช่ือวาสาขานี้เสนอชื่อมาแลวไมมีอยูตรงนี้เราจะทําอยางไรหรือของเราเนนในจุดไหน เหตุผลสําคัญคือ
ใหมีการกระจาย แมแตความตางของกรรมการคนเดียวก็อาจมีสิทธิเสนอใหช่ืออยูในบัญชีได จึงไมได
เขียนไววาตองเลือก ๑๑ เพราะเปนวิธีการสรรหา สําคัญที่สุดคือตองเปนไปตามมาตรา ๑๖ (๕) 
  -  ผูรองทุกขและอุทธรณขอรองทุกขและอุทธรณตามมาตรา ๖๓ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึง
จําเปนตองวินิจฉัย ถามอบใหคณะกรรมการสรรหากลับไปทบทวน แลวถาคณะกรรมการสรรหายืนตาม
มติเดิม จะมีผลทําใหผูรองทุกขและอุทธรณมีสิทธิฟองศาลปกครองอีก 
  -  ส่ิงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เคยเกิดขึ้นมาแลวในมหาวิทยาลัยบางแหง เกิดความ
แตกแยกและทะเลาะกันในมหาวิทยาลัยจนทําใหผูทรงคุณวุฒิหรือแมแตนายกสภามหาวิทยาลัยไมยอมรับ
การเสนอชื่อ ทานที่รับการเสนอชื่อก็เกิดความเสียหาย มหาวิทยาลัยก็เสียหาย  
  -  ขอบังคับฯ เขียนไวดีแลว การดําเนินการใชขอบังคับฯ อยูในดุลพินิจของผูใช
ที่ตองเขาใจ  สมมุติถาคณะกรรมการสรรหาเลือก ๒๒ ช่ือเหมือนกันหมดก็จะเปนการบล็อก ผูที่เกี่ยวของ
คือผูที่เสนอชื่อก็จะเกิดความเสียหาย  เมื่อมาดูช่ือที่เสนอไปแลวไมมีชื่อท่ีตนเองเสนอไว ก็มีสิทธิรองทุกข
หรืออุทธรณไดอีกวากระบวนการสรรหาไมชอบดวยกฎหมาย จะทําใหเรื่องไมจบ  ถาสงไปสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก็จะไมนําเสนอเรื่องใหรัฐมนตรีเพื่อเสนอโปรดเกลาฯ  
  -  เร่ืองนี้อยาใหออกไปขางนอก ควรใหจบอยูภายในมหาวิทยาลัย  ถาเรื่อง
ออกไปขางนอกจะเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย ไมใชใครคนใดคนหนึ่งจะเสียหาย สภามหาวิทยาลัย
จําเปนตองชวยหาทางออก 
 ๒.  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
  -  การเลือก  ๑๑ ช่ือ กับ ๒๒ ช่ือ ในเชิงการบริหารทั่วไปไมนาจะแตกตางกัน 
  -  ธรรมเนียมปฏิบัติที่ผานมาที่เชียงใหมเคยมีกรณีการเลือกอยางนี้เหมือนกัน 
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ การสรรหาอธิการบดีที่ตองสงชื่อไปสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ๓ ช่ือ สภาประจํา
สถาบันในขณะนั้นไดใชวิธีเลือกได ๓ ช่ือ ไมใช ๑ ช่ือ 
  -  ประเด็นที่สําคัญคือการเลือกผูทรงคุณวุฒิมีเจตนาใหบุคลากร ผูบริหาร และ
คณาจารยชวยกันพิจารณาวาจะไปเชิญใครมาเปนผูทรงคุณวุฒิ จึงพยายามใหไกลเกล่ียกันใหได ถาไม
จําเปนจะไมนําเสนอมาใหสภามหาวิทยาลัย 
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  -  ถาพิจารณาในเชิงบริหารสมมุติคณะกรรมการสรรหาชุดนั้นมี ๒ กลุม กลุม
หนึ่งมีเสียงมากกวา จะเลือกแบบไหนก็ไดแบบนั้นหมด ไมวาจะเปน ๒๒ ช่ือ หรือ ๑๑ ช่ือ  
  -  การประชุมคณะกรรมการสรรหาในวันนั้น ในฐานะอธิการบดีไดแจงใหที่
ประชุมทราบแลววาไมเคยพูดคุยกับแตละฝาย และในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิหรือนายกสภามหาวิทยาลัย
ไมเคยพูดวาอยากไดอยางนั้นอยางนี้ ไดปลอยใหเปนไปโดยอิสระ และเปนตําแหนงที่โปรดเกลาฯ จึงไม
อยากใหเร่ืองออกไปนอกมหาวิทยาลัย ทานที่จะเขามาทํางานทราบเรื่องก็จะไมสบายใจ 
  -  การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาไมไดกําหนดเกี่ยวกับความรูความ
เชี่ยวชาญทั้ง ๑๐ ดาน เพราะคิดวาเปนไปตามธรรมชาติและแตละคนมีในใจที่จะเลือกแลว ซ่ึงนาจะได
ครบทุกสาขา ประกอบกับในการเสนอชื่อมานั้นแตละทานไดถูกระบุความรูความเชี่ยวชาญไวหลาย ๆ 
ดาน  และไดแยกออกเปน ๒ กลุม คือในเขตพื้นที่บริการที่ขยายไปเปน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ
นอกเขตพื้นที่บริการ  เทานั้น  ไมไดแยกเปนกลุม ๆ ตามความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ  ถาคิดวา
คณะกรรมการสรรหาทําไมถูกตองก็อาจจะทบทวนได ซ่ึงคงตองพิจารณาวาจะใหเร่ิมตนใหม หรือ นํา
รายช่ือ ๖๙ ช่ือมาจัดกลุม  
 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณา และใหความเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
๑.  การดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาอาจขาดขั้นตอนสําคัญในประเด็น

ของมาตรา ๑๖ (๕) ดังนั้น จึงอาจเปนการทําผิดขอบังคับฯ ถาดําเนินการตอไปอาจทําใหเสียหายได 
๒.  สภามหาวิทยาลัยควรวินิจฉัยกอนในประเด็น ๑๑ ช่ือ หรือ ๒๒ ช่ือ 
๓. คณะกรรมการสรรหานาจะดําเนินการมาโดยชอบแลวไมผิดขอบังคับฯ เปนเพียง

ความคิดเห็นที่แตกตางกัน  
๔. วิธีการสรรหาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอนั้น นาจะเปนการพบกันคนละครึ่ง

ทาง เพื่อใหกลับมาดําเนินการใหไดผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญครบทั้ง ๑๐ ดาน 
๕. คณะกรรมการสรรหาจําเปนตองพิจารณาความรูความเชี่ยวชาญของผูทรงคุณวุฒิใน

แตละดานตามมาตรา ๑๖ (๕)  
๖.  ในเรื่องนี้ในทางกฎหมายจะพิจารณาวาคณะกรรมการสรรหาดําเนินการชอบดวย

กฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมาย ถาคณะกรรมการสรรหายืนยันวาสิ่งที่ทํามาถูกตอง ผลที่ตามมาอาจจะ
ไมจบตรงนี้ แลวกวาจะไดผูทรงคุณวุฒิทําใหตองใชเวลาอีกหลายเดือนก็ได 

๗.  จํานวนรายชื่อ ๒๒ คนนั้น มีทองถ่ิน ๑๒ ที่อ่ืน ๆ ๑๐ ถาดําเนินการตอก็จะได ๖ ช่ือ
ในทองถ่ินกับ ๕ ช่ือที่อ่ืน ๆ  คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการในเรื่องนี้แลว ซ่ึงที่ดูรายช่ือก็ครบหมด
ทุกสาขาแลว  เพียงแตวาไมไดนํามาแยกกลุมไวใหชัดเจน 

๘. การดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาควรใหทุกคนมีสวนรวม ในชั้นนี้
สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ  (๑) การดําเนินการตามมาตรา ๑๖(๕) ควรตองกลับไป
ทบทวนใหม (๒) เมื่อมีความเขาใจกันชัดเจนอยางนี้แลวควรตัดสินกันไดแลวระหวาง ๑๑ ช่ือ กับ ๒๒ ช่ือ  
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คณะกรรมการสรรหาควรจะกลับไปทบทวน   มิฉะนั้นเรื่องก็ไมจบสิ้น   และ  (๓)  ในการใช 
ขอกฎหมาย กฎหมายใด ๆ ก็ตามถาหากมันทําใหเปนประโยชนกับฝายหนึ่งฝายใดขึ้นมา  เราคงตองมีการ
ทบทวนถึงความโปรงใสและความยุติธรรม และความสมเหตุสมผลที่ตามมา 
 ๙. มหาวิทยาลัยอยากไดผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถชวยกัน  
เพราะฉะนั้นเมื่อหามาไดรายช่ือ  ๖๙ คน ตามที่บุคลากรชวยกันหา ในขั้นตอนในขอบังคับฯ ขอ ๗ จึงเปน
หนาที่ของคณะกรรมการสรรหา ๑๓ คน ที่ไดรับความไววางใจจากสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งใหมาทํา
หนาที่นี้ ก็ควรจะหารือกันเพื่อใหไดคน ๒๒ คนมาพัฒนามหาวิทยาลัย จะไปลงมติหรืออยางไรก็เปนเรื่อง
ของที่ประชุม ๑๓ คน  อยากใหมหาวิทยาลัยไดผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ ทุกสาขา มาชวยกัน  
ถาทํากันอยางนี้ก็ติดขัดไปตอไมได  คณะกรรมการสรรหาทั้ง ๑๓ คน ควรไปหารือกันใหดี ๒๒ คนอยาก
ไดใครตรงตาม ๑๑ สาขาหรือไม  ถาพอใจแลวตกลงกันมาเสนอสภามหาวิทยาลัยก็นาเรียบรอยแลว   
ไมตองมีเหตุการณเบื้องหนาเบื้องหลัง  ขอใหคณะกรรมการสรรหาไปชวยกันหาขอยุติ   
  

 อธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอที่ประชุมขอรับ
ไปพิจารณาทบทวนรวมกับคณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงอุปนายสภามหาวิทยาลัยไดเสนอเพิ่มเติมวา 
ใหถือวาเปนคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยที่ใหคณะกรรมการสรรหาไปทบทวนใหม 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย   
 สภามหาวิทยาลั ยมีคํ าวินิ จฉัยมอบใหคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไปทบทวนการดําเนินการสรรหาเพื่อใหเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางรอบคอบตอไป 
 

๖.๑๒   การรองทุกขและอุทธรณผลการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัย 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการรองทุกขและอุทธรณ 
ผลการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ของ รศ.ประสิทธิ์  กิจจนศิริ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง รองศาสตราจารย ระดับ ๙  ซ่ึงเปนกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหนังสือเสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 

๑. ขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหรือวินิจฉัยวาการดําเนินการของคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม 

๒. ขอรองทุกขและอุทธรณผลการดํ า เนินการของคณะกรรมการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงประธานกรรมการไดดําเนินการไปนั้นทําใหผูรองทุกขมีความคับของใจในการ
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ปฏิบัติหนาที่  จึงขอรองทุกขตามความในมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ- 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 

 นางอรวรรณ  ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย    ช้ีแจงที่ประชุมวาในการประชุมคณะกรรมการสรรหา  
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการไดมีมติให ผศ.จรินทร  ชาติพันธ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนเลขานุการ  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับที่ได
กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาแตงตั้งกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารคนหนึ่งเปนเลขานุการ   และในการประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑  ไดประชุมเพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีทั้งหมด 
จํานวน ๗ คน จากการนําเสนอของผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ ๒๙ คน ที่ประชุมไดอภิปรายถึงวิธีการที่จะสรรหาให
เหลือจํานวน ๓ คนวาควรจะเปนวิธีใด  เนื่องจากขอบังคับไมไดกําหนดวิธีการไว  แตไมสามารถเห็นพอง
กันได ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติใหลงคะแนนลับวาจะใชวิธี ๑ คน เลือกได ๑ คน หรือ ๑  คนเลือกได ๓ คน 
แตกรรมการทานหนึ่งไมเห็นดวยจึงขอออกจากหองประชุม ดังนั้น จึงเหลือกรรมการ ๗ คน และจากการ
ลงคะแนนปรากฏวา มีความเห็นวา ๑ คนเลือกได ๓ คน มีจํานวน ๕ เสียง ๑ คนเลือกได ๑ คน มีจํานวน 
๒ เสียง  ที่ประชุมก็จึงลงมติใชวิธี ๑ คนเลือกได ๓ คน   และไดดําเนินการเลือกตามวิธีดังกลาว  โดย
กรรมการที่ไมเห็นดวยขอไมมาลงคะแนนเลือกดวย  และเมื่อเลือกตามวิธีการดังกลาวแลวไดนําคะแนนที่
แตละคนไดรับมาเรียงลําดับ  ตามคะแนนจากลําดับสูงสุดลงมาถึงลําดับที่ ๓ ก็ได ๓ คน 
 รศ .ประสิทธิ์    กิจจนศิ ริ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ า 
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอเท็จจริงวากรณีนี้เปนกรณีเดียวกับการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง 
ไดแสดงเจตนาชัดเจนวาควรเลือก ๑๑ ช่ือ ไมใช ๒๒ ช่ือ กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยก็ควรเลือก ๑ ช่ือ 
ไมใช ๓ ช่ือ เปนหลักการและเหตุผลเชนเดียวกัน  เพราะถือวานายกสภามหาวิทยาลัยมีคนเดียว  
เพราะฉะนั้นเสนอชื่อก็คนเดียว อะไรก็คนเดียวมาตลอด เมื่อกรรมการสรรหาเลือกแบบ ๓ คน  ความและ
ใชวิธีลงมติโดยใชเสียงขางมาก ทําใหมีขอกฎหมายที่เปนปญหาคาบเกี่ยวกัน ตีความกฎหมายดวยเสียง
ขางมาก โดยที่เราไมมีอํานาจไมนาจะถูกตอง  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยวาควรเปน ๑ หรือ ๓  
ทําดวยสิทธิเฉพาะตัวและไมมีเจตนาที่จะดูหมิ่นลบหลูหรือทําใหกระบวนการลมเหลวแตอยางใด   
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและใหความเห็น สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 ผศ.จรินทร  ชาติพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา
คณะกรรมการสรรหาดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม เร่ิมตั้งแตผูมีสิทธิเสนอชื่อ   และ
เปนขอมูล  ตรวจสอบกัน  ดูคุณสมบัติ ๒๙ คนที่นําเสนอ  วาถูกตองไหม ขั้นตอนตอไป เปดซองก็มี ๗ 
ช่ือ ตรวจคุณสมบัติแลวทุกทานมีคุณสมบัติครบ ตอไปก็มีวาระวิธีการสรรหาแลวก็เกิดความแตกตาง ๒ 
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ประเด็น มีการอภิปรายและทุกคนก็ใหเหตุผลกัน  ประธานกรรมการเห็นวาฝายที่เห็นวาใหเลือก ๓ ช่ือมี
มากกวาเหมือนกับวาไมดีจึงขอลงมติ  รศ.ประสิทธิ์  กิจจนศิริ ก็ขออนุญาตเดินออกจากหองประชุม และ
บอกวาไมเห็นดวยและก็เดินออกจากหองประชุม  ประธานกรรมการก็อนุญาต  คณะกรรมการสรรหาจึง
ดําเนินการวาเอาแบบไหน  ผลการลงมติออกมาเลือกแบบ ๓ ช่ือ พอพิจารณาวาระนี้เสร็จ ประธาน
กรรมการขอใหเลขานุการไปเรียนเชิญ รศ.ประสิทธิ์  กิจจนศิริ  เขามาเพื่อลงคะแนนลับเพื่อสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัย ซ่ึงไดพยายามไปประสานไดพูดกันหลายประเด็น  และไดรับแจงวาเมื่อได walk out 
แลวจึงกลับเขาไปประชุมตอไมไดแลว  
 

 เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจจําเปนตองเดินทางไปตางจังหวัด  ดังนั้น  
นายกสภามหาวิทยาลัยจึ งมอบหมายให อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน าที่ แทนนายก 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการประชุมตอไป 
 

 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีการอภิปรายอยางกวางขวาง 
 

 รศ.ประสิทธิ์  กิจจนศิริ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซ่ึงเปนผูรอง
ทุกขและอุทธรณผลการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ยืนยันหลักการที่
กรรมการสรรหาควรเลือกได ๑ ช่ือ แตก็ขอถอนเรื่องการรองทุกขและอุทธรณในครั้งนี้ ตามที่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งและประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรองขอ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบใหถอนระเบียบวาระนี้ตามที่ผูรองทุกขและอุทธรณ 
                                                                       ไดขอถอนเรื่องออกไป 
 

๖.๖  ดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการดําเนินการเลือกผู
สมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑.  ใหดําเนินการเลือกใหไดจํานวน ๑ ช่ือ  โดยใชเสียงขางมากและนับเฉพาะบัตรดี   
เพื่อใหไดผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย     
 ๒ .  กรรมการสามารถเลือกไดไม เกิน  ๑  ช่ือ   ในกรณีมีคะแนนสูงเทากัน  ๒  ช่ือ  
ใหดําเนินการเลือกใหมจนกวาจะไดผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด 
 ๓. ขั้นตอนในการทาบทาม  ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูที่ทาบทามตัวบุคคล  หากบุคคล 
ที่ ๑ ไมรับ ใหทาบทามบุคคลลําดับตอไป 
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 ท่ีประชุมเห็นชอบตามขอเสนอของอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ในฐานะประธาน
กรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ งคณะกรรมการสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัยตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ ๒/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๑    เพื่อดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแทนผูที่ครบวาระ  ขณะนี้คณะกรรมการสรรหา 
ไดดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบรอยแลว  จึงไดจัดทํา
บัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับอักษรพรอมประวัติขอมูลเบื้องตนที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอ 
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๖ 
 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหมีการลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน 
ที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเตรียมไว  เพื่อดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายก 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อของ

คณะกรรมการสรรหาใหเหลือเพียง ๑ คน  เปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัย  เรียงลําดับคะแนนตามผลการลงมติดังนี้ 

(๑) ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี 
(๒) นายสมนึก      พิมลเสถียร 
(๓) คุณหญิง กษมา   วรวรรณ ณ อยุธยา 

๒. มอบสภามหาวิทยาลัยเปนผูที่ทาบทาม  หากบุคคลอันดับ ๑ ไมรับ 
การเสนอชื่อเปนนายกสภามหาวิทยาลัย ใหดําเนินการทาบทามบุคคลลําดับ
ตอไป 

๓. มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ ตามขั้นตอนตอไป 

 

 เนื่องจากเวลากระชั้นชิด  ดังนั้น อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
ขออนุญาตที่ประชุมใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอระเบียบวาระที่เปนเรื่องเรงดวนใหที่ประชุม
พิจารณาตามลําดับ ดังนี้ 
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๖.๓  อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 

                        อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ วามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับของ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  วาดวย ช้ัน  สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 
๒๕๓๘  ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรร  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ที่ ๒๑๔/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ 
  ๒. คณะกรรมการเลือกสรร  พิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
เรียบรอยแลว  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
                             ดังนั้น จึงขออนุญาตที่ประชุมใหคณบดีแตละคณะนําเสนอผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน  ๗  คน  และขออนุมัติใชขอบังคับของคณะกรรมการ 
สภาสถาบันราชภัฏ วาดวย ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๘  
โดยอนุโลม   
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหปริญญา
กิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบ จํานวน ๓ คน  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหปริญญา
กิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับผิดชอบ จํานวน ๒ คน 
  คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน นําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แก
ผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาที่วิทยาลัยแมฮองสอน รับผิดชอบ จํานวน ๑ คน 
  อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ  
ในสาขาวิชาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบ จํานวน ๑ คน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและดําเนินการเลือกผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐  โดยวิธีลงคะแนนลับตามบัตรลงคะแนนที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเตรียม
ไว  ซ่ึงผูที่จะไดรับการอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์  จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมไมนอยกวา 
๒ ใน ๓ ของกรรมการที่มาประชุม และในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๒๑ คน 
โดยจํานวน  ๒ ใน ๓ คือ ๑๔ เสียง 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย   
    ๑.  อนุมัติใหใชขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  วาดวย 
ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยอนุโลม     
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 - ๑๗ - 

 
                  ๒. อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน ๓ คน ดังนี้ 
                                  ๒.๑  นางสุทธาสินี  นิติสาครินทร   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
                                                             สาขาวิชา  การพัฒนาชุมชน 
                                           ๒.๒  ศาสตราจารย ดร. เบียงโด ลี  (Prof. Dr.Byung-Do lee)  
                                            ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา  ภาษาเกาหลี 
                                          ๒.๓   นายสุรสิทธิ์    ตรีทอง  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
                                            สาขาวิชา  การปกครองทองถ่ิน 
 

๓.๔   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  นโยบายสาธารณะ 
 
                          เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตที่ประชุมให ดร.จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน  ประธาน
หลักสูตร  เปนผูนําเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา นโยบายสาธารณะ  
 ดร.จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน  ประธานหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมวาสืบเนื่องจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑   เมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม   ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยโดย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นโยบายสาธารณะ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีจึงขอนํากลับไปปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลว  รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารหมายเลข ๓.๔   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตร ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ขอ ๘.๒  “ในกรณีที่จัดการศึกษาอื่นใหยึดมาตรฐานชั่วโมงรวม ไมต่ํากวา ขอ ๑”

แกไขเปน  “....ไมต่ํากวาขอ ๘.๑” 
๒. หนา ๓ ควรระบุ “ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมป ๒๕๔๘ ผลงานวิทยานิพนธ

ตองมีการตีพิมพเผยแพร เพื่อการสําเร็จการศึกษา” 
๓. หนา ๑๕ ปรับแก ตําแหนงอาจารยรักฎา  เมธีโภคพงษ  “หัวหนาโปรแกรมวิชา” 

เปน “หัวหนาสาขาวิชา”  และปรับแก ตําแหนงอาจารยศรีทน  นันตาลิต “อาจารยประจําตามสัญญา เทียบ
ระดับ ๔”  เปน  “พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ” 

๔. ควรระบุอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๓ คนเทานั้น 
๕. ควรมีการตรวจทานอีกครั้ง   เพื่อปรับแกคําผิด 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 



 - ๑๘ - 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย     
   ๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  นโยบาย
สาธารณะ  และใหแกไขตามขอแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยอธิการบดีรับดําเนินการให
เรียบรอยกอนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
                ๒. ทุกหลักสูตรที่นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงกลับมา  ขอใหมหาวิทยาลัยแจงสภามหาวิทยาลัยทราบดวย   
         
 ๓.๕  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา  การจดัการทองเที่ยวอยางยั่งยืน พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตที่ประชุมให ดร.บังอร  ฉัตรรุงเรือง  กรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเปนผูนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
พ.ศ. ๒๕๕๐   

ดร.บังอร  ฉัตรรุงเรือง  กรรมการพัฒนาหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมวาสืบเนื่องจากการะ
ชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยโดยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบใหมีการพัฒนาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดมีมติ
เห็นชอบใหมีการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว   และใหมหาวิทยาลัยนําเสนอหลักสูตรใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบตอไป 
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว  และหลักสูตรนี้ไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุม
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๐ รายละเอียดหลักสูตร  ตามเอกสารหมายเลข ๓.๕  จึง
นํา เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร  ตามความในมาตรา  ๑๘  (๗)  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรระบุเปนอาจารยประจํา ไมใช อาจารยพิเศษ 
๒. การนําเสนอศักยภาพในหลักสูตรกับภาคผนวก ก  ควรปรับใหตรงกัน   

      ๓.  ขอ ๘.๒ “ในกรณีที่จัดการศึกษาอื่นใหยึดมาตรฐานชั่วโมงรวม ไมต่ํากวา ขอ ๑” 
แกไขเปน  “....ไมต่ํากวาขอ ๘.๑” 
               ๔. หนา ๓ ควรระบุ “ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมป ๒๕๔๘   ผลงานวิทยานิพนธ
ตองมีการตีพิมพเผยแพร เพื่อการสําเร็จการศึกษา” 
  ๕. ควรปรับชื่อสาขาวิชาใหเหมือนกันทั้งหลักสูตร 
  ๖. แบบฟอรมประวัติควรปรับใหเหมือนกัน 
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 
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  มติสภามหาวิทยาลัย         
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การจัดการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน   พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหแกไขตามขอแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   และนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
 ๖.๑  อนุมัติการใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  
                           ปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๐ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขออนุมัติการใหปริญญา และประกาศนียบัตร
บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ซ่ึงสภาวิชาการในคราวประชุม 
คร้ังที่  ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ไดมีมติอนุมัติการสําเร็จการศึกษา  ในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐  จํานวน  ๕๘  
คน  จําแนกเปน 
 ระดับปริญญาตรี   ๔๓  คน 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ    ๔  คน 
 ระดับปริญญาโท     ๑๑  คน 
    รวม  ๕๘  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 



 - ๒๐ - 

สรุปรายละเอียดดังตาราง   
 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

คณะ วุฒิการศึกษา จํานวน
สาขาวิชา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
สาขาวิชา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ท้ังหมด 

ครุศาสตรบัณฑิต ๒  ๒  ๑ ๓   ๕  

ประกาศนยีบตัรบัณฑิต - - ๒ ๔  ๔  ครุศาสตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต - - ๒  ๑๐  ๑๐ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ๓  ๔   ๑ ๒๑ ๒๕ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ - - ๑  ๑  ๑  
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต -   -   ๑ ๑ ๑   

วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต ๑ ๑    - -   ๑   

  บริหารธุรกิจบัณฑิต -   -  ๒  ๖   ๖    

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบณัฑิต ๑   ๑   ๒   ๓  ๔   

เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรบณัฑิต ๑   ๑   - - ๑   

รวม ๕๘     
 

 

       นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ตาม
ความในมาตรา  ๑๘  (๔ )  แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ  พ .ศ .  ๒๕๔๗   จํ านวน   
๕๘   คน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑  
 

 มติสภามหาวทิยาลัย    
   อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ปการศึกษา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐  จํานวน ๕๘ คน  ตามบญัชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 
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 ๖.๒   การปรับปรงุตาํแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
                           เพื่อเล่ือนและแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตที่ประชุมใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงวิชาการนําเสนอผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการตอที่ประชุม 
  ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี  ใจรักษ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการนําเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและ
คัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และรองศาสตราจารย ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน ๔ คน ดังนี้ 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยภานุเดช  หงษาวงษ  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ เปนผูมี
คุณสมบัติไมเขาขายที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชา  หลักสูตรและ 
การสอน 
 ๒. อาจารยเสาวภา  ศักยพันธ  อาจารย ระดับ ๗ เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา  คหกรรมศาสตร 
 ๓.  อาจารยพวงพยอม  ชิดทอง อาจารย ระดับ ๘ เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา  จิตวิทยาและการแนะแนว 
 ๔. อาจารยรุทธ  ประวัง  อาจารย ระดับ ๗ เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา  ศิลปกรรม 
 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม     
 

 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและใหแกไขขอมูลประกอบการนําเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการของผูชวยศาสตราจารยภานเุดช  หงษาวงษ  บรรทัดสุดทาย   “ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย”   
แกไขเปน “ตําแหนงรองศาสตราจารย” 
 
 มติสภามหาวทิยาลัย     
           ๑. อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ของ
ผูชวยศาสตราจารยภานุเดช  หงษาวงษ วาเปนผูมีคุณสมบัติไมเขาขายที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
                  ๒. อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกอาจารยเสาวภา  ศักยพันธ เพื่อเล่ือนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร  ตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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                  ๓. อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกอาจารยพวงพยอม  ชิดทอง  เพื่อเล่ือน
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา  จิตวิทยาและการแนะแนว  ตั้งแตวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
                  ๔. อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกอาจารยรุทธ  ประวัง  เพื่อเล่ือนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา  ศิลปกรรม  ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
 
 ๖.๒   (ราง) คําสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
  เก่ียวกับการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศกึษา  
  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย
แต งตั้ งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ ยวกับการตอ เวลาราชการของข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนการดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไข  การขอตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ขอ ๖ (๑) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๗   

 
 มติสภามหาวิทยาลัย      
   ๑. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการฯ  รายละเอียดตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๒. มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
 
 ๖.๘ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประจํา 
                             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแตงตั้งกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก
คณาจารยประจําวางลง จํานวน ๒ ตําแหนง   เพราะผูดํารงตําแหนงเดิมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูบริหาร  ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๗   และขอ ๙ จึงนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแทนตําแหนงที่วาง  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๘ 
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  มติสภามหาวิทยาลัย     
  ๑. อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแทน
ตําแหนงที่วาง จํานวน ๒ คน คือ 

(๑)  รศ.วิไลพร   ลักษมีวาณิชย 
(๒)  รศ.ศุภรัตน  ล้ีรัตนาวลี 

  ๒. มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของและ
นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามตอไป 
  
 ๖.๙   (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  สภาคณาจารยและขาราชการ 
            (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 
                        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ซ่ึงมหาวิทยาลัยจําเปนตอง
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความในขอ ๔ ใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความวา
“ประธานสภาอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ และผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมจํานวนไมเกินสองคนก็ได” 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๙ 
 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย     
  ๑. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและ
ขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
  ๒. มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของและ
นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 
 

วาระท่ี ๗  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๗.๑  การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 
 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป โดย อาจารยพวงทอง  
พรอมไท  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร  เสนอขอใหมีการประชุมหลังจากประชุมสภาวิชาการ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ 
              ที่ประชุมมอบใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปรึกษานายกสภามหาวิทยาลัย  เพื่อกําหนด
วันประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๗.๓๐ น.   
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           ณัฐนันท    เท่ียงตรง 
 (นางณัฐนันท    เที่ยงตรง) 
          ผูชวยเลขานุการ 
    กนกวรรณ  พวงลังกา 
 (นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
                                                                                        ผูชวยเลขานุการ   
   ผูจดรายงานการประชุม 
 
          ถนัด   บุญชัย 
 (อาจารยถนัด    บุญชัย) 
                                               รองอธิการบดี   
                                                                                  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 
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